

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพันธ์ หลักหาญ	ประธานสภา	พันธ์ หลักหาญ	
2	นายนิพล หนูจิตร	สท.เขต 1		ลา
3	นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์	สท.เขต 1	รัตนพงษ์ จันทะวงษ์	
4	นายสังเวียง หลักหาญ	สท.เขต 1	สังเวียง หลักหาญ	
5	นางใบศรี วงษ์สุวรรณ	สท.เขต 1	ใบศรี วงษ์สุวรรณ	
6	นางสำรวย เกาะกึ่ง	สท.เขต 1	สำรวย เกาะกึ่ง	
7	นายสวรรค์ โคตรสมบัติ	รองประธานสภา	สวรรค์ โคตรสมบัติ	
8	นายลำพันธ์ แสงสว่าง	สท.เขต 2	ลำพันธ์ แสงสว่าง	
9	นายทองพูล โคตรสมบัติ	สท.เขต 2	ทองพูล โคตรสมบัติ	
10	นายวินัย โคตรสมบัติ	สท.เขต 2	วินัย โคตรสมบัติ	
11	นายวิวัฒน์ โคตรสมบัติ	สท.เขต 2	วิวัฒน์ โคตรสมบัติ	
12	นางสาวสุชาดา โคตรสมบัติ	สท.เขต 2		ลา
13	นางประไพศรี กรินทร์ักษ์	เลขานุการสภา	ประไพศรี กรินทร์ักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
14	นายชาติชาย ภัคดีบุตร	นายกเทศมนตรี	ชาติชาย ภัคดีบุตร	
15	นายสุรพงษ์ ธงชัย	รองนายกเทศมนตรี	สุรพงษ์ ธงชัย	
16	นางสาวสุภาภรณ์ ศุภผลา	รองนายกเทศมนตรี	สุภาภรณ์ ศุภผลา	
17	นางบำเพ็ญ เสน่หา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	บำเพ็ญ เสน่หา	
18	นางทิมาพร กันยารวรรณ	ผอ.กองคลัง	ทิมาพร กันยารวรรณ	
19	นายธีรพล ไชยกันยา	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีรพล ไชยกันยา	
20	นายอนุชาติ ไชยนา	ผอ.กองช่าง	อนุชาติ ไชยนา	
21	นายพินิจ ยอดขำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พินิจ ยอดขำ	
22	นางศิริพร โคตรสมบัติ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ศิริพร โคตรสมบัติ	
23	นายยอดเพชร อนุไพรวรรณ	ผอ.กองการศึกษา	ยอดเพชร อนุไพรวรรณ	

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องแจ้งให้ทราบ
นายพันธ์ หลักหาญ ประธานสภาเทศบาล	ไม่มี
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	รับรองรายงานการประชุม
นายพันธ์ หลักหาญ ประธานสภาเทศบาล	เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม ว่าจะมี การแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร (ไม่มี)
ที่ประชุม	มติที่ประชุมรับรอง 9 เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม
	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่
	5.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นายพันธ์ หลักหาญ ประธานสภาเทศบาล	ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ
เลขานุการสภาฯ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อ หนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา หนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ ผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อกั้นผู้กักกันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”

นายพันธ์ หลักหาญ
ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

ลำดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่เสนอญัตติ ครับ

ด้วยเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ก่อกั้นผู้กักกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,138,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปสถานีวิทยุ FM หมู่ที่ 14 บ้านห้องเช่า ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 218 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,090 ตร.ม. เป็นเงิน 732,00 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 8 เส้นนายบรรจบ ผิวจรรยาจรูร์งบอดแน่นกว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 536 ตร.ม. เป็นเงิน 58,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นแยกสถานีวิทยุ – อัยการ หมู่ที่ 14 บ้านห้องเช่า ผิวจรรยาจรูร์งบอดแน่นกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. เป็นเงิน 348,000 บาท

รวมขออนุมัติกันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 1,138,000 บาท

นายพันธ์ หลักหาญ
ประธานสภาเทศบาล

ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน 9 เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายพันธ์ หลักหาญ
ประธานสภาเทศบาล
นายทองพูล โคตรสมบัติ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

เสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งเขต 1 และเขต 2 ปัญหาเขต 2 โดยเฉพาะบ้านหนองเสียดาย พื้นที่ได้รับน้ำมาจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียง และน้ำไม่มีที่ไปทำให้ถนนขาดและชาวบ้านที่ใช้ถนนสายดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ และได้นอนโรงพยาบาล ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่ลงไปสำรวจเร่งแก้ปัญหาให้ด้วย ปัญหาเขต 1 บ้านน้ำคำน้อย ได้รับน้ำมาจากสมสะอาด หนองเสียดาย น้ำไม่มีที่ไป คลองระบายน้ำอุดตัน อยากให้เร่งแก้ปัญหาให้โดยเร่งด่วนด้วย

นายสวรรค์ โคตรสมบัติ

ต้องขอขอบคุณท่านทองพูล ที่นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านหนองเสือดาย ปัญหาถนนสายบ้านน้ำค้ำน้อยหน้าอุ้มขอมรถ ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยน้ำท่วมไม่มีที่ไป ผู้ที่ใช้ถนนสายดังกล่าวและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเดือดร้อนมาก

นางสำรวย เกาะกิ่ง

ด้วยได้รับการร้องทุกข์จากจากบ้านว่าคลองระบายน้ำบ้านน้ำคำใหญ่ หมู่ที่ 1 เส้นศาลากลางบ้านฝารางระบายน้ำปิดไม่สนิททำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน และเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำแตกเดือนร้อนมากช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ด้วย

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์

ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านวังแคนบริเวณแถวหน้าวัดเข้าหมู่บ้านน้ำท่วมขังสูงประมาณ 60 เซนติเมตร มีสิ่งกีดขวางเนื่องจากน้ำหลากบ้านวังแคนได้รับน้ำจาก ตำบลทุ่งแต่ ตำบลทุ่งนางโอก ตำบลทุ่งแต่ได้รับน้ำมาจากบ้านคำเม็กพอมมาถึงบ้านวังแคน มีที่ระบายน้ำ ที่รองรับการระบาย 2 จุด คือจุดข้างวัด เป็นบล็อกคอนเวิร์ทท่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีวัชพืชไปขวางทางเมื่อวานเทศบาลก็ได้ออกไปช่วยชาวบ้านแล้วเสร็จประมาณสามทุ่ม และจุดทางเข้าบ้านวังแคน ปัญหาต่อเนื่องคือชาวบ้านที่ไปรีดผักตบที่ขวางทางน้ำไม่ได้น้ำสิ่งกีดขวางขึ้นจากลำน้ำเป็นการดันผักตบหรือวัชพืชให้ไหลไปกับลำน้ำและก็จะลงไปสู่บล็อกคอนเวิร์ททางเข้าบ้านวังแคนปัญหามันไม่จบเพราะเราไม่ได้เอาวัชพืชออกจากลำน้ำ ซึ่งผมมองว่าปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งมันเป็นโอกาสในการที่เราจะทำงานประมาณ ผักประธานไปถึงผู้บริหารให้เร่งสำรวจออกแบบการขุดลอกคลองตั้งแต่เขตชายแดนเราคือบ้านวังแคนเลยมาจนถึงลำทวน และอีกเส้นคือจากตำบลสำราญไปลำทวนเหมือนกันจุดบรรจบอยู่ที่ หมู่ที่ 15 บ้านน้ำค้ำน้อยซึ่งโครงการต่อไปก็คือการปรับภูมิทัศน์ และอีกจุดหนึ่งที่ต้องเร่งสำรวจออกแบบคือคลองอีสานเขียวพบว่ามวลน้ำจำนวนมากเราควรใช้คลองอีสานเขียวเป็นพลัดเวย์(พื้นที่ทางน้ำไหล)ที่จะระบายน้ำของบ้านสมสะอาดเพื่อที่จะลงมายังลำทวนให้ได้ และอยากให้เร่งโครงการสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำหลักของบ้านตำบลหมู่ที่ 11 และ 12 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่หนาแน่นมาก ปี 68 อยากให้เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการสำรวจ ออกแบบระบบระบายน้ำ

นายทองพูล โคตรสมบัติ

คลองอีสานเขียวช่วงที่ผมดำรงตำแหน่ง ส.อบต.ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลเรา เขาให้ออกสำรวจช่วงนั้นท่านคำตัน โคตรสมบัติกับผมออกดูเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาชุดจากบ้านสมสะอาดถึงปลายทางบ้านหนองเสือดาย ที่มีการสำรวจเป็นคลองที่สาธารณะไปจดวัดป่าต่อจากนั้นไปจนถึงนาท่านสารวัตรทานงามไม่มีผมยังงอยู่ ถ้าเป็นภาพถ่ายทางอากาศของทหารอาจจะมึ เพราะมีเจ้าหน้าที่ดินมาออกโฉนดย้อนหลังทำใหม่หมด พอดีชลประทานเขามาทำฝายให้ช่วง 2 ปีต่อมา ข้อสำคัญอยากให้ ผอ.กองช่างฝากผลงานไว้ด้วย สำรวจให้มันเรียบร้อย แล้วส่งโครงการขอ

งบประมาณจากที่อื่นก็ได้ ไม่ต้องใช้งบเทศบาลเพราะที่มันทำได้อย่างเหลืออย่าง น้อยเป็น 1,000 เมตรนะท่านประธานที่ไปถึงวัดป่าเป็นที่สาธารณะเป็นคลอง ที่สาธารณะ ขออนุญาตที่เอียนามผ่านกลางทุ่งนาท่านวานิตเลยผมเป็นคนไปสำรวจกับเพื่อน กว้างด้วยเขากันเขตไว้ด้วย 12 เมตร เขาเขียนไว้ เขากันไว้เขา ออกโฉนด 12 เมตรถือว่าเจ้าของนาจะดี ส่วนเจ้าของคนอื่นจะดีหรือไม่ดีไม่ทราบคือเอาที่หลวง ที่ตรงนี้ไหลถึงลำทวนแน่นอน แต่มาทำที่หลังนี้แหละมันไม่มี

นายวิหวัธ โคตรสมบัติ

ปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงที่เราจะของบประมาณลอกคลองผมขอเสนอจัดหา เครื่องสูบน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กไว้สำหรับสูบน้ำเพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนเพราะหลายพื้นที่เหลือเกินไม่ใช่ เฉพาะบ้านน้ำค่าน้อยที่มีปัญหาน้ำขัง มีหลายหมู่บ้านหลายจุดเพราะจะมารอลอกคลองมันใช้เวลา พี่น้องที่สัญจรไปมาน้ำท่วมก็ครึ่งหน้าแข้ง ถ้ามีเครื่อง สูบน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางไว้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องสัญจรไป มาได้สะดวกน่าจะดีกว่า คลองระบายเดิมที่มีก็ท่วมขัง บางพื้นที่ก็ตื้น

นายวินัย โคตรสมบัติ

ในการเสนอหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผมขอสนับสนุนท่านรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหามวลน้ำในพื้นที่ตำบล น้ำคำใหญ่ ฝ่ายบริหารให้กองช่างลงสำรวจเพื่อจัดทำโครงการเสนอขอ งบประมาณเพื่อที่จะมาช่วยในการแก้ไข้ปัญหา

นางบำเพ็ญ เสน่หา

ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกหนักมากชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนโดยเฉพาะ เมื่อคืนหนักที่สุด ชาวบ้านไม่มีที่นอน นอนแช่น้ำหนักสุดประมาณสิบกว่า คราวเรือน ตอนเช้าวันนี้ได้ลงสำรวจเป็นจริง คนที่มีแคร่ไม้ไผ่นอนก็ตีไป คนที่ ไม่มีแคร่ไม้ไผ่ไม่สามารถที่จะหลับนอนได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กกลัวจะเกิด อุบัติเหตุ นึกภาพนะคะข้างล่างก็น้ำแล้วหลับนอนการเป็นอยู่ไปดูแลหนัก มาก ตอนเช้าที่เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจเข้ายังไม่ถึงมีหลายจุดหลายพื้นที่มันเป็น ปัญหาอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าเมื่อคืนหนักมากน้ำเริ่มอึดตัว ปัญหาตรงบ้าน อาจารย์มังกู ปราสาร เป็นคลองแล้วมีบ่อพัก เสนออยากให้รถแม่โคโรเล็ก ไปลอก ปัญหาตรงอยู่ช่อมรดกจะท่วมเฉพาะถนนกับอยู่ช่อมรดก แต่ด้านหลังอยู่ ช่อมรดกทั้งหมดจะท่วมที่นอนที่อยู่อาศัยของเขา ความเป็นอยู่ลำบาก หลัง บ้านท่านนิพล หนูจิตร หนักมาก การหุงหาอาหาร โดยเฉพาะปลั๊กไฟไปเห็น แล้วเขาเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ไปวางหุงข้าว ก็เตือนเขาอยู่ว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ ชุมชนที่หนักคือบ้านยายชื่น ชุมชนตรงนั้นมีประมาณ สิบกว่าหลังคาเรือน เป็นแอ่งกระทะ อยากให้บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนด้วย

นายทองพลู โคตรสมบัติ

เสนอการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังจากอยู่ช่อมรดกและเส้นเจ้าเสด็จ ต้องเสนอขอ งบประมาณจากส่วนกลางที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากถึงจะแก้ไข้ปัญหาได้ ส่วนชุมชนบ้านนางชื่น ไตรยสุทธ์ แก่ยาก เพราะเป็นแอ่งกระทะและน้ำไม่มี ที่ไป

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์

ตามที่ที่ปรึกษาได้เสนอชุมชนหลังบ้านท่าน สท.นิพล และเส้นหลังค่อม จส.สี ทั้งสองแห่งที่เสนอมาน้ำไม่มีที่ไป ทำยังอย่างไรจนจนถึงจะมีสิทธิ์ เราควรจะ ศึกษาว่าน้ำทิศทางน้ำจะไปทางไหน เราควรใช้ข้อมูลเป็นตัวประกอบในการ เสนอแผนงานโครงการ สนับสนุนท่านวิฑูรย์ เรื่องการจัดหาเครื่องสูบน้ำ เป็น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เรามีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บรรเทาทุกข์ให้กับ พี่น้องประชาชน

นายอนุชาติ ไชยนา

การแก้ปัญหาที่ท่วมขังบ้านน้ำค้ำน้อยเคยแก้ปัญหาหลายครั้ง ประกอบ กับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท หากจะมีการ สำรวจและออกแบบต้องช่วยกันหลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนและภาครัฐคือ ทางหลวงชนบทและเทศบาลเราซึ่งเราจะให้น้ำไปทางไหนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าโรงเรียนของลำห้วยของห้องข้ากก็มีที่ ชาวบ้านทั้งหมดเลยเป็นที่สาธารณะแทบจะไม่มี ต้องมีการเสียสละจะให้กอง ช่างทำการสำรวจทำได้ไม่มีปัญหา แต่ความเป็นไปได้ต้องให้ความร่วมมือทั้ง ชาวบ้านว่าจะมีการอุทิศที่ให้หรือเปล่า ครั้งก่อนเคยลงสำรวจว่าจะทำระบบ ธนาคารน้ำใต้ดินให้เพื่อที่จะบรรเทาน้ำดีกว่าไม่ทำอะไรเลยโครงการก็เงียบไป

นายพันธ์ หลักหาญ

ขอปรึกษากับทางหลวงชนบทอย่างเป็นทางการว่าเรามีความเดือดร้อนตรงจุด นี้ ถ้าเราขออนุญาตมาทำเอง แขวงทางหลวงชนบทพอจะมีทางไหม คือมอง ถ้าให้น้ำกลับไปทางห้องข่ายาวเลยและถ้าให้มีการอุทิศที่ดินก็คงจะลำบาก ย้อนมาที่เขตรับผิดชอบของหลวงชนบทขึ้นที่สูงไม่เป็นไร เพราะเราเคยทำ และก็ว่าเซอร์เวย์ เช็คเลเวลได้มีสูงต่ำตรงที่อยู่ชุมชนนั้นเป็นที่ต่ำที่สามแยก น้ำค้ำน้อยมันเป็นที่สูงตามเลเวล แล้วก็ทำสโลปลงไปหนึ่งต่อเท่าไรหรือว่ากัน พอพื้นเนินนี้ข้างล่างก็สลายแล้วท่อสีกแปดสิบเพียงแต่ว่าแขวงทางหลวง ชนบทโครงการเขาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลองปรึกษาก่อนถ้าพูดอยู่ฝ่ายเดียวเราจะ ไม่ทราบ ลองปรึกษาอย่างเป็นทางการกับแขวงหลวงชนบทว่าประชาชนเรา เดือดร้อนเราไม่มีทางน้ำไปพอจะได้ไหม

นายวินัย โคตรสมบัติ

ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านแทนพี่น้องประชาชนบ้านน้ำค้ำน้อยที่แสดงความ เป็นห่วง เราเสนอของงบประมาณจากส่วนกลางมาแก้ปัญหาการระบายน้ำของ บ้านน้ำค้ำน้อยถ้าหากส่วนกลางไม่จัดสรรงบประมาณให้เราก็ใช้งบประมาณ ของเทศบาลเราคือหุ้มงบประมาณลงจุดเดียวเพื่อแก้ไขปัญหา

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์

ปัญหาน้ำท่วมขังมันมีทางออก ปัญหาท้องถิ่นเขาให้ท้องถิ่นแก้ เพราะท้องถิ่น ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหาหาทางแก้ไขเป็นเหตุผลว่านี่เป็นหน่วยงาน หนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง กรมทสหลวงหรือทางหลวงชนบทหรือเทศบาล ว่านี่ถนนฉันนะถนนคุณนะ ใช่แต่พี่น้องประชาชนคือคนของเราทุกคนเข้ามา อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของเราเหมือนกันสิ่งที่สำคัญคือ การประสานงาน ในด้านเทคนิคผมว่าไม่น่ามีปัญหา เป็นไปได้ไหมทาง ผู้บริหารจะรับปากเราว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำจะมีข้อเสนอ หรือแนวทางเข้ามาเรียนให้ทางสภาทราบได้เมื่อไหร่

นางประไพศรี กรินรักษ์

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 52,352,000 บาท รั้งจริง ณ.วันนี้ 53,491,202.30 บาท ตกเป็นเงินสะสม 1,139,202.30 บาท

การแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ กรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เป็นการใช้งบกลาง เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรืออุทกภัยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม คือ การแก้ปัญหาหน้าท่วมขังบ้านหนองเสือดายหมู่ที่ 7 ที่รับมวลน้ำจากตำบลหนองเรือ โดยการลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตรจำนวน 5 ท่อ เพื่อระบายน้ำให้มาลงที่คลองอีสานเขียว สำหรับถนนที่ขาดจากบ้านห้องข่าหมู่ที่ 14 ไปหนองเสือดายหมู่ที่ 7 ได้มีการมอบหมายให้กองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงสำรวจและประมาณการราคาเพื่อที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา และเบื้องต้นทางเทศบาลได้นำแบรีเออร์ไปตั้งเพื่อให้เป็นจุดสังเกตห้ามรถผ่านป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับความเดือดร้อนของพี่น้องบ้านน้ำคำน้อย เทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงสำรวจพื้นที่ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของพายุฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนและน้ำไม่มีทางออกประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นแอ่งกระทะ ได้มีการเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น คือการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ส่วนการจัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่คงต้องไปสำรวจอีกทีว่าจะใช้เส้นทางไหนในการสูบน้ำออกมาสู่ลำคลองที่อยู่ด้านหน้าไปสู่คลองน้ำสาธารณะต่อไป ถนนคอนกรีตบ้านห้องพอกหมู่ที่ 6 ได้รับผลกระทบจากพายุและการรับมวลน้ำมาตำบลสิงห์ทำให้ถนนสายดังกล่าวถูกน้ำกัดเซาะและเป็นโพรงลึกประมาณ 1-2 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร เสนอให้มีการทำกระสอบทรายมาอุดเพื่อไม่ให้น้ำกัดเซาะอาจทำให้ถนนหัดและขาดในที่สุด การขุดลอกคลองหรือลำห้วยในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่ในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลก็จะมีงบจ้างไปจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรในการรับผิดชอบโครงการต่อไป สำหรับการขุดลอกคลองลำห้วยวังแคนลงมาถึงลำห้วยน้ำคำน้อย เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่โดยกองช่างเคยจะสำรวจและออกแบบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาลำห้วยลำคลองตื่นเงินแต่ก็ไม่ทราบว่าจะตอนนี้อยู่ถึงขั้นตอนไหน คลองอีสานเขียวเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่ใช้งบประมาณในการขุดลอกคลองแห่งนี้ใช้งบประมาณประมาณสามแสนกว่าบาทประมาณปีพ.ศ. 2540 ผาผอ.กองช่างในการออกแบบสำรวจ เรามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเรื่องการจ้างออกแบบสำรวจการจ้างที่ปรึกษา สิ่งที่กองช่างจะต้องทำตอนนี้คือการหา

ข้อมูลที่จะนำไปจ้างเขา คือข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำร่างขอบเขตงานให้กับผู้รับจ้าง

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์

ผมเคยทำงานวิเคราะห์และออกแบบระบบ ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ข้อมูลออกมาก่อนหรือที่ปรึกษาต้องไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่ามีปัญหาอะไร แล้วเอาปัญหามาวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขอย่างไร การเข้าไปศึกษาต้องไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่าน้ำไปทางไหน มาศึกษามาเซอร์เวย์ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ปรึกษาต้องมาศึกษาเองไม่ใช่เราเอาข้อมูล เราไม่ใช่ผู้มีความรู้ ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้เราถึงจ้าง จ้างให้เขามาศึกษา มาสัมภาษณ์ มาเก็บข้อมูลแล้วนำข้อมูลเป็นรูปเล่มเสนอมาที่เรา แล้วเรถึงจะตั้งงบประมาณว่าที่เขาศึกษามานี้จะตั้งงบประมาณเท่าไร ไม่ใช่ให้ สท.ไปเก็บข้อมูล ที่ปรึกษาต้องมาเก็บข้อมูลเอง แม้กระทั่งที่เสนอว่าเคยมีการออกแบบสำรวจเส้นทางวังแคนผมอยากเห็น

นายอนุชาติ ไชยนา

ข้อมูลที่จะใช้ในการสำรวจออกแบบไม่มีปัญหาครับ โครงการขุดลอกลำห้วยมีปัญหาคือเดิม 12 เมตร ตอนนี้ 15 เมตร 17 เมตร ไปแล้วการขุดลอกแต่ละครั้งเจ้าของที่ข้างเคียงที่เราเคยกันไว้ 5 เมตรบ้าง 3 เมตรบ้าง ไหลลำห้วยไม่มีแล้ว จากบ้านวังแคนมาบ้านน้ำคำใหญ่ และจากบ้านหนองหัวหมูมาที่หลังกรุงเทพฯ สด 4 เขาไม่ให้พื้นที่อีกก็มีปัญหาอย่างนี้ตลอด ผมได้โทรคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบททำอะไรผมจะทำคลองระบายน้ำตรงนี้เขาตอบมาว่าถ้าเป็นการเดือดร้อนจริงๆ ทางหลวงชนบทไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวร้าวกับชุมชนได้ ที่เทศบาลทำมามีทางเก่าอยู่แล้วอยากทำใหม่ต้องทำเรื่องมาขอทางหลวงชนบทกับทำตามแบบที่ทางหลวงชนบทกำหนดเท่านั้น ผมเสนอว่าอาทิตย์หน้าจะลงสำรวจพื้นที่และจะเข้าไปปรึกษากับท่านว่าจะทำอย่างไรต่อไป จะเป็นอาทิตย์หน้าจะลงสำรวจและเอาข้อมูลไปปรึกษากับทางหลวงชนบท

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์

ขออนุญาตต่อเรื่อง 2 ข้อ ข้อที่ 1 ขออนุญาตพาดพิงท่านผอ.กองช่างมันมีทางออกอย่างที่ว่าจริง ความเดือดร้อนของพี่น้องเขาเข้าใจอยู่ที่ว่าเราจะคุยกับเขาใหม่ก็มีทางออกที่ท่านผอ.ได้นำเรียน มันมีทางออกอย่างที่ท่านประธานได้แนะนำมาก็คือขอให้เราได้ไปคุยกับเขา ส่วนรายละเอียดทางออกยังงั้น มันต้องมีทางออกอยู่แล้ว ข้อที่ 2 รายละเอียดของการขุดลอกคลองที่ท่านผอ.ได้นำเรียนว่ามีแต่ปัญหา ผมทำงานไม่เคยไม่มีปัญหา ผมมีปัญหาลดแต่วิธีแก้ปัญหามันต่างกัน วิธีแก้ปัญหาเราทำเหมือนการประชุมครั้งที่ผ่านมที่ท่านประธานได้ขึ้นพาวเวอร์พ้อยนำเสนอว่ามวลน้ำขนาดนี้มันจะไปทางไหนได้เราควรจะให้เอาข้อมูลตรงนี้พูดคุยและทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงทำความเข้าใจกับเขาผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาหรือทุกคนให้ความร่วมมืออย่าคิดว่าเป็นปัญหา ผมคิดว่าเราควรจํานำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับพี่น้องประชาชนและทำความเข้าใจกับเขา เสนอตั้งงบประมาณใน

การทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพราะอีกไม่กี่ปีเทศบาลเราน่าจะเป็นเทศบาลเมือง

นายพันธ์ หลักหาญ

การเสนอสำรวจออกแบบของท่านสมาชิกหลายท่าน การศึกษาออกแบบการระบายน้ำลงสู่คลองน้ำสาธารณะและจริงๆการสำรวจใช้ซอฟต์แวร์ทางภูมิศาสตร์ในระบบGIS ดูภูมิศาสตร์แล้วมาดูเลเวลจริงว่าสูงต่ำอย่างไร อันดับแรกต้องมาประชุมในห้องนี้ทุกท่านต้องมาให้ข้อมูลแต่ละหมู่บ้านน้ำไหลไปทางไหนและคลองสาธารณะหลักก็เอาแผนที่ตำบลน้ำคำใหญ่ไปดูไม่ยอกระบบภูมิศาสตร์ไม่ยากเห็นคลองสาธารณะน้ำหลักแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีอยู่ 13 หมู่บ้าน 15 หมู่เรามีแผนที่ในระบบในระดับตำบลอยู่แล้ว เราจะทำเองหรือจะให้หน่วยงานอื่นมาทำถ้าเกินศักยภาพของเรา

นางประไพศรี กรินรักษ์

การสำรวจออกแบบหรือการจ้างที่ปรึกษาในวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาชุดนี้รับปากว่าจะทำให้เกิดได้จริง

นายชาติชาย ภักดีบุตร

ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกในการเสนอโครงการและจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเพื่อไปศึกษาแล้วเอาข้อมูลมาเข้าสภาจะได้รู้ว่างบประมาณจะได้ใช้เท่าไร เราต้องมาขออนุมัติสภา ผมให้สมาชิกเสนอโครงการเข้ามาว่าช่วงนี้ชาวบ้านเดือดร้อนตรงไหน เพื่อเราจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็ประมาณราคา แล้วเอาเข้าสภาเพื่อให้สภาอนุมัติเราจะได้ออกดำเนินการเพราะงบประมาณทุกอย่างต้องผ่านสภา

นายทองพูล โคตรสมบัติ

ผมนั่งฟังท่านนายกมันไม่ใช่งบประมาณแผนปี เล็กๆน้อยๆคือให้สมาชิกนำโครงการมาทำเหมือนกับท่านทำแล้วค่อยนำเข้าเทศบาลฯ นี่โครงการใหญ่พูดในสภาความเดือดร้อน ท่านนายกได้ยินเต็มสองหูหรือไม่ว่าสมาชิกพูดความเดือดร้อน หมู่บ้านที่เขาเดือดร้อน พุ่งนี้ผอ.กองช่างหรือลูกน้องกองช่างนายกสั่งเลยเอาบันทึกรายงานการประชุมไปอ่าน ว่าสมาชิกเขาพูดว่าอย่างไร อันนี้คือหลักฐานการปฏิบัติ พุ่งนี้สั่งเลยผอ.กองช่างท่านไม่ไปไม่ได้ท่านนายกสั่ง ไปดูและสำรวจเข้ามาเราจะทำไหม งบประมาณพอไหม ท่านนายกต้องรู้ เพราะท่านอยู่กับคนรักษาเงินคือท่านปลัด แม้กระทั่งปลัดก็เป็นลูกน้องของท่าน ถ้าไม่ผิดระเบียบเงินที่ไหนท่านปลัดก็หาให้ท่านทำ ท่านนายกเป็นตัวแทนจากประชาชนที่สูงที่สุดในเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ นี่คือการศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิกเอามาประชุมในสภา ไม่ใช่ว่าทำงบประมาณแผนปีเหมือนกับท่านนายกพูด อันนี้ไม่ใช่โครงการ ให้ไปสำรวจและออกแบบทำโครงการงบประมาณ เลขาสภาเปรียบเหมือนกับเป็นเลขาท่านนายกด้วย ตอบทั้งสองอย่างเลยเราจะทำต่อไป แต่ว่าจะช้าหรือเร็วต้องให้ตาม ผอ.กองช่างก็จะเข้าใจ ไม่ใช่มันับหนึ่งใหม่เหมือนกับที่ท่านนายกพูดเมื่อสักนี้ อันนี้ผมพูดความจริง ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ฟังในหลักการปฏิบัติเรื่องอื่นๆหรือเรื่องต่างๆเหมือนกันเมื่อสมาชิกมาพูดท่านนายกบอกว่าทำหนังสือมา ทำหนังสือมาแล้วได้อะไร ส่งก็ดับแล้ว ก็เหมือนเดิมท่านประธานสามสี่วันนี้ก็ส่งมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ ไม่ ผมไม่ใช่ว่าเกลียดท่านนายกนะ รักเหมือนกันแต่

การพูดการจาต้องให้มันถูกระเบียบและบอกในสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ไม่ใช่ว่าเขาพูดเรื่องนี้ เราเอาเรื่องอื่นไปตอบ มันก็ไม่ต่าง คนละประเด็น ประชุม 5 ครั้ง ท่านก็ตอบครั้งหนึ่ง ตอบครั้งแรกก็ไม่เข้าหูผม หูท่านอื่น อาจจะเข้าใจ ว่าให้ไปดูให้ลูกน้องไปดู และก็ไปสำรวจ ท่านก็ว่าทำหนังสือมา ผม ผมว่าให้ท่านนายกตอบหน่อย ให้ไปทำโครงการมา อำนาจหน้าที่ของท่าน นิดเดียวผมจะรับปากสมาชิกที่พูดมา พรุ่งนี้ผมจะให้ผอ.กองช่างลงไปดู ให้ กองช่างไปดู มันก็จบ จะสำรวจไปที่โครงการก็แล้วแต่ท่าน ไม่ใช่ให้สมาชิกมา เสนอ สมาชิกเขาบอกแล้ว 15 หมู่หมู่ไหนเดือดร้อนน้อยและมาก ผอ.กองช่าง เป็นลูกน้องท่านนายกไม่ใช่เป็นนายนายกสั่งเลยครับ เราไม่ได้สั่งไปลงหัวย สั่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ ต้องไป ไม่ไปนิดก็ต้องไปหน่อยท่านไม่ไปลูกน้องท่านก็ไป อย่างน้อยนายช่างก็ต้องไป ผอ.ไม่ไป นายช่างก็ต้องไป เพราะหลักการของผู้ ปฏิบัติมันมีอยู่แล้วจึงอยากจะเรียนให้ประธานสภาทราบและสมาชิกทราบ แม้แต่ท่านนายกทราบ อันนี้ท่านนายกอย่ามาซึ่งผมนะ ทำตามความ รับผิดชอบ ผมถึงว่าท่านนายกมีอำนาจสูงสุด แต่เป็นผู้รับใช้ประชาชนแต่ว่า ใหญ่สุดในเทศบาลไม่ใช่ไปดำเนินาให้ะครับทำหน้าที่ตามบทบาทที่พี่น้อง ที่ ท่านนายกไปรับปากกับพี่น้องมา ไม่ใช่ให้สมาชิกไปทำโครงการมา สมาชิกเขา ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนเป็นยังไง มาปรึกษาหารือเอาแบบไหน จุด ไหนมันลำบาก เมื่อท่านได้ยินแล้วเลขาสภาเปรียบเหมือนเลขาท่านนายก เพราะท่านตอบทุกอย่างก็บันทึกรายงานการประชุมพรุ่งนี้ก็เอาบันทึกรายงาน การประชุมไปนั่งดูที่ห้องท่าน เปิดแอร์ เปิดโทรทัศน์นั่งดูเลย ว่าสมาชิกเขา เดือดร้อนอะไรบ้าง สิ่ง สิ่ง สิ่งลูกน้อง ไปเห็ดไปทำ เงินไม่มีคอยว่กัน ท่าน ปลัดพูด พูดได้ยินเต็มสองหู ไม่ใช่จะให้สมาชิกไปทำโครงการมา อำนาจ สมาชิกเขาเป็นตัวแทนประชาชนเขามาพูดให้ผู้บริหารฟังแล้ว จบแล้ว ถ้าท่าน นายกตอบอย่างชัดเจนผมไม่ได้ขึ้นมาพูด เดี่ยวพรุ่งนี้จะให้ผอ.กองช่างไปดู จะให้ไปดูนั้น นี่ว่าเดือดร้อนขนาดไหน หน่วยงานที่เขารับผิดชอบต่อจากเรา เขาทำไม่ได้ ไปปรึกษาหารือเขา เหมือนกับท่านผอ.กองช่างพูดว่าทางหลวง ชนบทเขาจะออกแบบให้ ทำให้ทุกอย่างส่วนงบประมาณค่อว่ากันเทศบาล ไม่มีหรือคนละครั้งก็ได้หรือเราจะเป็นงบประมาณเขาเป็นคนออกแบบให้ผม ได้ยินเต็มสองหู ท่านนายกก็ตอบว่าผมจะไปปรึกษาที่นั่นที่นี้ที่เดือดร้อน ท่าน นายกมีเพอร์เวอร์ที่จะไปขอความร่วมมือจากที่ต่างๆมาช่วยกัน นายช่างหรือ ผอ.กองช่างไปดู ไปสำรวจออกแบบมา ไม่ใช่ไปอยู่ที่กองช่างสามอาทิตย์ก็ไม่ ส่ง อันนี้คือความเดือดร้อน ทำพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ เหมือนบ้านหนองเสือตายผอ. กองช่างรับปากครับๆเดี๋ยวผมจัดการให้ วันสองวันก็ไม่ได้ว่า เดี่ยวนี้ยังไม่ส่ง ถึงท่านปลัดเลย ว่าท่อกี่ท่อ แม็คโคร ชุคก็ที่ไม่ได้ว่าเลย เดี่ยวนี้ยังรอเป็น อาทิตย์ไม่รู้จะไปทำให้เขาไหม เราต้องช่วยบริหาร ถ้าช่างทำช้า นายกเดือน ได้ คุณมาทำงาน ขอฝากท่านด้วยตอบให้ตรงประเด็น

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์

ต้องขออภัยด้วยถ้าหากคำพูดบางคำอาจจะไม่เข้าใจ เพราะท่านนายกพูดมาไม่เข้าใจ ต้องขอขอบคุณที่ท่านอยากให้เรามีส่วนร่วมในการทำโครงการ ผมก็จะนำเรียนท่านว่าที่เราเอามาพูดในสภานี้ไม่ใช่เสนอโครงการหรือ สมาชิกสภาเป็นผู้ที่นำความเดือดร้อนของประชาชนมาเสนอให้กับสภาและผู้บริหารก็มานั่งฟังว่าปัญหาอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรทางฝ่ายบริหารจะต้องคิด สภาไม่ต้องคิดนะพวกนี้ ผมเองยังเสนอว่าทำไมไม่จ้างที่ปรึกษาทำไมไม่ทำนั้น ทำนี้ ท่านประธานก็แนะนำตั้งเยอะแยะ ทำไมไม่ได้อยากหรือเทคนิคทุกวันนี้เขาไปถึงดาวอังคารดาวพฤหัสบดีแล้วมันง่ายดาวเทียมก็มีตั้งหลายดวงสมาชิกได้แนะนำเพิ่มเติมยังไม่ดีอีกหรือครับท่าน ท่านยังบอกว่าให้ไปนำเอาข้อมูลมานั้นคือความคิดของเต่าล้านปี ที่ทำงานมาทั้งชีวิตมีแต่คนเอาเรื่องมาเสนอให้ไม่เหมือนกันนะครับข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมืองคือชี้เข้าประชาชน ประชาชนเลือกมาถึงได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ มาปกป้องผลประโยชน์ดูแลความเดือดร้อนของเขา เขาถึงเลือกมาแล้วยังมาบอกว่าให้ทำโครงการมา เอาข้อมูลมาหน่วยบริการด้านเอกสารมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องไปศึกษา ในส่วนของสมาชิกที่เสนอมา แล้วเรายังมีการแนะนำด้วยว่ามีอะไรที่ควรจะทำนี่คือเราช่วยคิด ปกติไม่ใช่หน้าที่เราที่จะมาช่วยคิด เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเสนอปัญหาว่าตรงนี้เดือดร้อนท่านมีหน้าที่ไปคิด นี่สภานี้ถือว่าดี ที่อื่นเขาขัดกันแรงที่เขาเล่าให้ฟัง ที่สมาชิกพูดมาตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่โมงเย็นยังไม่มีข้อมูลอีกหรือครับท่าน

นายวินัย โคตรสมบัติ

ผมนั่งฟังผู้บริหารเสนอให้สมาชิกเขียนโครงการมา ท่านนายกครับสมาชิกทั้ง 12 ท่านล้วนแล้วหา ล้วนแล้วหาทาง วิธีแก้ปัญหาลงมาในสภาอันตรงเกียรติสมาชิกหลายๆท่าน ยังบอกว่าให้ทางผู้บริหารและสมาชิก ท่านประธานก็บอกว่าช่วยกันเพื่อจะพัฒนาแก้ปัญหาวันนี้ท่านนายกตอบออกมาให้สมาชิกไปเขียนโครงการมา ท่านนายกครับวันนี้มีแต่ความเดือดร้อนมาลงในสภา เพราะสมาชิก 12 ท่านเป็นตัวแทนพี่น้องคอยรับปัญหาและคอยนำมาแก้ปัญหาผ่านสภาขึ้นถึงผู้บริหาร ประธานสภาที่เคารพครับ วันนี้ผมได้ยินท่านนายกตอบแบบนี้ผมยังน้อยใจแทนพี่น้องเลยเพราะผมเป็นผู้รับใช้ประชาชนครับ


นายพันธ์ หลักหาญ
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ขอเชิญครับถ้าไม่มีการประชุมสภาเทศบาลได้ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ผมขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.

ลงชื่อ



(นางประไพศรี กรินทร์ักษ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ผู้จัดรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายรัตน์พงษ์ จันทะวงษ์)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทองพูล โคตรสมบัติ)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวินัย โคตรสมบัติ)

สภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายพันธ์ หลักหาญ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่